



HỒ ĐỨC PHÓC
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

THƯ CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

***Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.***

Trong không khí phấn khởi, vui tươi của cả nước mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam - Ngày tôn vinh và tri ân những Nhà giáo đang ngày đêm miệt mài trong công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tôi trân trọng cảm ơn và gửi đến các thể hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động đã và đang giảng dạy, công tác tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thời gian qua, đặc biệt là năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã đoàn kết, quyết tâm và có những giải pháp hiệu quả, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội; nhiều sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Kết quả đó đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, vượt qua thách thức, chủ động sáng tạo, kịp thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học của toàn thể Quý các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động của nhà trường.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030 đề ra định hướng phát triển giáo dục: “Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục đại học”. Với tinh thần đó, Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, lập nhiều thành tích mới trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhanh chóng khẳng định được uy tín, vị thế của trường tại khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Hồ Đức Phốc